

Thanh Trì, ngày 04 tháng 6 năm 2019

Số: 47/BC - TA

BÁO CÁO

Công tác thụ lý, xét xử các loại án 06 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác 06 tháng cuối năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, Tòa án nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm 2019 như sau:

I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC

Tòa án nhân dân huyện tổ chức triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 01/2019/CT - CA ngày 21/01/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Chương trình công tác số 02/CT-TA, ngày 20/02/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và những năm tiếp theo;

Để công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả, Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì xây dựng Kế hoạch số 01/KH-TA, ngày 24/02/2019 về thực hiện nâng cao chất lượng công tác xét xử các vụ án năm 2019.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1. Công tác thụ lý, giải quyết, xét xử các loại án

Số liệu từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/5/2019 (số liệu 06 tháng)

Tòa án nhân dân huyện thụ lý 275 vụ án các loại, giải quyết 154 vụ, đạt tỷ lệ 56%.

So với cùng kỳ số án thụ lý tăng 12 vụ (263/275 vụ), giải quyết giảm 31 vụ (154/185 vụ).

Số án còn chuyển 06 tháng cuối năm 2019 là 121 vụ trong hạn luật định.

Thụ lý và giải quyết từng loại án cụ thể như sau:

- **Án hình sự:** Thụ lý 04 vụ, 04 bị cáo gồm tội cố ý gây thương tích, tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tội tàng trữ hàng cấm và tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; kết quả giải quyết 03 vụ, 03 bị cáo, đạt tỷ lệ 75%. So cùng kỳ số án thụ lý giảm 04 vụ (04/08 vụ).

Các bị cáo bị xét xử Tòa án xét xử đảm bảo đúng quy định pháp luật, các mức hình phạt đã đánh giá đúng tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo, góp phần răn đe phòng ngừa tội phạm tại địa phương.

- **Án dân sự:** (gồm dân sự, hôn nhân gia đình và kinh doanh thương mại).

Thụ lý 267 vụ, giải quyết 147 vụ, đạt tỷ lệ 55%. So cùng kỳ thụ lý tăng 12 vụ (267/255 vụ), giải quyết giảm 30 vụ (147/177 vụ).

Việc giải quyết các vụ án dân sự công tác hòa giải luôn được chú trọng, Tòa án luôn hướng dẫn các đương sự thực hiện đúng nghĩa vụ về cung cấp chứng cứ, tài liệu của vụ án; đồng thời Tòa án chủ động xác minh, thu thập chứng cứ trong những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nhằm giải quyết nhanh các vụ án.

- **Án hành chính:** Không có thụ lý.

- **Áp dụng biện pháp xử lý hành chính:** Thụ lý 04 hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, giải quyết 04 hồ sơ đạt tỷ lệ 100%.

- **Chất lượng giải quyết án:**

Trong số 154 vụ việc giải quyết có 137 vụ việc được sự đồng tình của các bên tham gia tố tụng, không có kháng cáo, kháng nghị chiếm tỷ lệ 89%.

+ Hòa giải thành 79 vụ, chiếm tỷ lệ 53,7% (79/147 vụ án dân sự).

+ Án bị sửa 0,5 vụ (chiếm tỷ lệ 0,3%), án sửa trong phạm vi của Tòa án cấp trên cho phép. So cùng kỳ án sửa giảm 1,5 vụ (0,5 vụ/02 vụ).

+ Án bị hủy không có; so với cùng kỳ án hủy giảm 1,5 vụ (00 vụ/1,5 vụ).

2. Công tác thi hành án hình sự

Tổng số người bị kết án đối với bản án có hiệu lực pháp luật 14 người, đã ra quyết định thi hành án phạt tù 10 bị án (trong đó có nhận ủy thác thi hành án 01 bị án), 02 bị án chuyển cho Tòa án khác ra quyết định và 02 bị án chuyển cho cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành hình phạt tiền, việc ra quyết định thi hành án đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

3. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công tác tiếp công dân được đơn vị thực hiện thường xuyên đã tiếp 220 lượt công dân tại trụ sở cơ quan, nội dung liên quan thủ tục khởi kiện, thủ tục giải quyết từng loại án, so cùng kỳ tăng 114 lượt (220/106 lượt).

Trong 06 tháng đầu năm Tòa án thụ lý 02 đơn khiếu nại liên quan việc trả lại đơn khởi kiện, đã giải quyết 02 đơn đạt tỷ lệ 100%, kết quả không chấp nhận khiếu nại của các đương sự, do không có căn cứ, giải quyết khiếu nại đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

4. Công khai bản án, quyết định của Tòa án và Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm

Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP, ngày 26/3/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về công khai bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân, đơn vị đã công bố 43 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật đúng thời gian quy định đạt tỷ lệ 100%.

Đơn vị tổ chức 01 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm, việc tổ chức phiên tòa dân chủ, công khai, đảm bảo việc tranh tụng của những người tham gia tố tụng đúng theo trình tự Bộ luật Tố tụng hình sự. Qua phiên Tòa giúp Thẩm phán nâng cao kỹ năng điều hành tranh tụng, xử lý các tình huống phát sinh và đảm bảo theo tinh thần cải cách tư pháp.

5. Công tác Hội thẩm nhân dân

Tòa án và Đoàn Hội thẩm có sự phối hợp chặt chẽ, khi được mời xét xử đa số các Hội thẩm tham gia đầy đủ, không có trường hợp hoãn phiên tòa do thiếu Hội thẩm. Khi xét xử Hội thẩm luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cùng với Thẩm phán tiến hành xét hỏi để làm rõ các tình tiết và nội dung vụ án. Hội thẩm có tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo nguyên tắc độc lập trong xét xử và chỉ tuân theo pháp luật. Trong 06 tháng đầu năm có 70 lượt Hội thẩm tham gia xét xử tại Tòa án và có 15 Hội thẩm tham gia tập huấn nghiệp vụ xét xử do Tòa án tỉnh tổ chức.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện đã quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của Tòa án nhân dân tỉnh và của Huyện ủy; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức triển khai đến tất cả cán bộ, công chức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và cùng đề cao trách nhiệm; tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác có trọng tâm, tập trung nâng cao chất lượng xét xử, phối hợp chặt chẽ với các cơ

quan có liên quan, từ đó đơn vị giải quyết các vụ án đảm bảo theo quy định pháp luật.

Tiến độ giải quyết án đạt yêu cầu, không có án quá thời hạn chuẩn bị xét xử, số vụ việc tạm đình chỉ đều có căn cứ pháp luật; chất lượng xét xử nâng lên không có án bị cấp trên hủy; án bị sửa trong tỷ lệ cho phép và giảm mạnh so với cùng kỳ; hòa giải thành đạt tỷ lệ cao; án hình sự giải quyết không để xảy ra xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm; công tác thi hành án phạt tù đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Số vụ việc dân sự giải quyết phần lớn được sự đồng tình của các bên tranh chấp.

Đơn vị tham gia tập huấn các chuyên đề nghiêm túc, đầy đủ để bổ sung kịp thời các kỹ năng xét xử đối với các Thẩm phán và cán bộ, công chức.

2. Hạn chế, khó khăn

Bên cạnh kết quả đạt được, đơn vị vẫn còn một số khó khăn như: Số án giải quyết giảm so cùng kỳ, nguyên nhân do một Thẩm phán hết nhiệm kỳ và một Thẩm phán đang học lý luận chính trị. Số án thụ lý tăng so với cùng kỳ nhất là vào thời điểm báo cáo; các vụ việc tranh chấp có tính chất phức tạp; đối với án dân sự có một số vụ việc tại thời điểm Tòa án thụ lý vụ án đương sự không có mặt tại nơi cư trú nên việc triệu tập, thu thập chứng cứ, đưa ra hòa giải, xét xử phải tốn nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết vụ án.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 06 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Để thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, các Kế hoạch trọng tâm công tác của Tòa án cấp trên, Tòa án nhân dân huyện xác định cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công việc được giao và tinh thần phục vụ nhân dân.

2. Tiếp tục thực hiện 14 giải pháp của Tòa án nhân dân tối cao và 03 giải pháp của Tòa án nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng giải quyết án, thực hiện nghiêm việc công khai bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân.

3. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật công vụ đối với các Thẩm phán, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải quyết án; đảm bảo các phán quyết của Tòa án đúng pháp luật, chú trọng chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; làm tốt công tác hòa giải các vụ án

dân sự, tăng cường đối thoại trong giải quyết án hành chính và tổ chức tốt phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng xét xử của Thẩm phán.

4. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo về tư pháp.

5. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn trong thực hiện công tác thẩm định, giám định, cung cấp chứng cứ tạo điều kiện cho Tòa án đưa vụ án ra giải quyết trong thời hạn luật định.

Phấn đấu đến cuối năm 2019:

Án hình sự giải quyết từ 90% trở lên.

Án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động giải quyết từ 85%.

Án hành chính giải quyết từ 80%.

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án từ 99%.

Đảm bảo 100% các bản án, quyết định ban hành đúng hạn luật định.

Các quyết định thi hành án phạt tù ban hành đúng thời hạn.

Hạn chế thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán; không để xảy ra kết án oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, áp dụng án treo không đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2019 và một số nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, xin báo cáo trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Thường trực UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND;
- Lưu VT - VP.



CHÁNH ÁN
Nguyễn Hoàng Nam